

ปชช.เขียร์สานต่อ คนละครึ่ง6 กระตุ้นเศรษฐกิจ

ชวนใช้สิทธิ บัตรคนจน คนละครึ่ง5 ถึง31ต.ค.นี้

รัฐบาลประกาศปิด
จับบัตรคนจน-คนละครึ่ง
ชวนผู้มีสิทธิรับ ๓
กันหน่อย วันสุดท้าย 31
ต.ค. ลังปิดรับลงทะเบียน
บัตรคนจน-ใช้จ่ายคนละครึ่ง
เฟส 5 ♦ อ่านต่อหน้า 2

คนละครึ่ง □ ต่อจากหน้า 1

คลังเผยปีนี้ลงทะเบียนบัตรแล้ว 22.16 ล้านคน เน้นคนสถานะไม่สมบูรณ์รับแก้ไขภายใน 17 พ.ย. พร้อมเตือนคนละครึ่งอีกกว่า 10 ล้านคน ใช้จ่ายให้หมดเกลี้ยง ไม่งั้นจะใช้ไม่ได้แล้ว ขณะที่ โพลเชียร์คนละครึ่งเฟส 6

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ต.ค.ที่จะถึงนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นวันสุดท้าย โดยประชาชนที่ต้องการเข้าร่วม

โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ได้ที่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <https://welfare.mof.go.th> ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

นายพรชัย กล่าวต่อว่า จนถึงขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 22.16 ล้านคน แยกเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.7 ล้านราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12.46 ล้านคน โดยหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล จากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรส หรือนุตรไม่เกิน 18 ปี หากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบครอบครัว จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและจะไม่ได้รับสิทธิเข้าโครงการ

นายพรชัย กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต

หากพบว่าข้อมูลลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้ปรับปรุงแก้ไขได้ โดยหากเป็นผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จะต้องติดต่อแก้ไขได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ภายในวันที่ 17 พ.ย. 65

นายพรชัย กล่าวด้วยว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่ยังใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ไม่ครบวงเงิน 800 บาท มีกว่า 10 ล้านคน ให้รีบใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่ 31 ต.ค. 65 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยหากใช้จ่ายไม่ทัน จะไม่สามารถใช้จ่ายได้อีก โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งอยู่ที่ 24.02 ล้านคน หรือคิดเป็นเงิน 36,208 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายครบ 800 บาทแล้ว ประมาณกว่า 10 ล้านคน

ขณะที่กรุงเทพฯ โพลล์ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “เจ้าของร้านค้ากับบทสรุปคนละครึ่งเฟส 5” สอบถามความคิดเห็นของเจ้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 200 ร้านค้า พบว่า เจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 เห็นว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ช่วยทำให้คนออกมาใช้จ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.2 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่คนออกมาใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อน ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 เห็นว่าเงินที่ใช้จ่ายมีจำนวนน้อย รองลงมา ร้อยละ 49.3 เห็นว่า คนต้องประหยัดต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง และร้อยละ 33.3 เห็นว่า คนเลือกซื้อของที่จำเป็นมากกว่าของที่ไม่จำเป็น

เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ช่วยกระตุ้นยอดขาย ทำให้ร้านค้าขายของ
ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1
เห็นว่าช่วยได้ ขณะที่ร้อยละ 12.9 เห็นว่า
ไม่ค่อยช่วย ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.0 เห็นว่า
ไม่ช่วยเลย ทั้งนี้เมื่อถามถึงภาพรวมคิดว่า
โครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1-5 ที่ผ่านมา
ทำให้งานของท่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่
ร้อยละ 85.6 เห็นว่าทำให้งานดีขึ้น โดย
ในจำนวนนี้ร้อยละ 68.7 ขายได้เพิ่มขึ้น
สามารถกระตุ้นยอดการซื้อ รองลงมาร้อยละ
56.2 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และร้อยละ
31.3 สร้างโอกาสให้คนรู้จักร้านมากขึ้น
ส่วนร้อยละ 13.4 เห็นว่ากิจการเหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 1.0
ที่เห็นว่าทำให้งานแย่ลงกว่าเดิม และ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.5 เห็นควรมีโครงการ
คนละครึ่งเฟส 6.